



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๑๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ๔๔๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ใช้ข้อมูล ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ครั้งที่ ๒ ใช้ข้อมูล ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษารายงานข้อมูลครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th> เข้าสู่ระบบโดยใช้ Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงและคู่มือการรายงานข้อมูลโครงการดังกล่าวได้เมื่อสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัส OBEC ๖ หลัก (๗๓xxxx) ของสถานศึกษาในการเข้าระบบ

๒. ให้สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จะดำเนินการตรวจสอบการรายงานของสถานศึกษา หลังจากที่สถานศึกษาได้รายงานข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร